



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ห่วงไตรมาส4'ผลผลิต'สู่ตลาดหวั่นราคาตกต่ำ	กรุงเทพธุรกิจ
2. บทความพิเศษ: 2สัปดาห์บัตรคนจนและการประเมินผลที่ชวนสงสัย	กรุงเทพธุรกิจ
3. สั่งรับมีอราคาปาล์มตกต่ำหนุนส่งออก-ตั้งเป้าใช้ปี10	กรุงเทพธุรกิจ
4. สศค.แนะ'เก็บภาษี'สารเคมีการเกษตร	กรุงเทพธุรกิจ
5. กสศ.คุมเข้มทำธุรกรรมการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนียน	สยามรัฐ
6. เกษตรฯย้ำแก้กม.คุ้มครองพันธุ์พืชเกษตรกรไม่เสียสิทธิ/ไม่ขัดยุติทันที	สยามรัฐ
7. ภาพข่าว: จับคู่ธุรกิจข้าว	สยามรัฐ
8. ห่วงกก.สรรหากกต.ขาดคุณสมบัติทำรุ่น	ผู้จัดการรายวัน
9. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. หนุนเปลี่ยนปลุกพืชใหม่	ข่าวสด
11. ปี'61ตั้งเป้าจัดพื้นที่ ปลุกพืช2.6แสนไร่	โพสต์ทูเดย์
12. กรมการข้าวสนองนโยบายแปลงสาธิตนาแปลงใหญ่ 4.0	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สศก.ห่วงไตรมาส4 ผลผลิตสู่ตลาดหัวนราคาตกต่ำ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 1 (ซ้าย),4

สศก.ห่วงไตรมาส4 ‘ผลผลิต’สู่ตลาดหัวนราคาตกต่ำ

กรุงเทพธุรกิจ ● สศก.ลุ้นราคาสินค้าเกษตรไตรมาส 4 เหตุเป็นช่วงผลผลิตข้าวมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ออกสู่ตลาด หัวนราคาตกต่ำ ผลผลิตสิ้น หัวนมาตรการรับจำนำข้าวในยุ่งฉางรับมือ

เศรษฐกิจฐานรากที่ยังไม่ฟื้นตัว เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เหตุผลหนึ่งเกิดจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ไม่เพิ่มขึ้น กระทั่งต้องเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หว่านแนวโน้มรายได้เกษตรกรในไตรมาสสุดท้ายของปียังมีลุ้นว่า จะฟื้นตัวหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายรายการออกสู่ตลาด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

สศก.

เปิดเผยว่า วงรอบภาคการเกษตรไตรมาส 3 เป็นช่วงแห่งการเพาะปลูก โดยปกติราคาสินค้าทุกชนิดจะปรับตัวสูงขึ้น เพราะสินค้าที่ออกสู่ตลาดมีน้อย แต่ปีนี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับลดลงต่อเนื่อง 2 เดือน ตั้งแต่ ก.ค.- ส.ค. แต่เมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจเกษตรหรือจีดีพีไตรมาส 3 อยู่ในระดับทรงตัว

คาดจีดีพีเกษตรปีนี้ขยับ3-4%

แนวโน้มไตรมาส 4 เป็นช่วงเก็บเกี่ยวการผลิต คาดจีดีพีภาคเกษตรปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2-3 % ผลักดันให้จีดีพีภาคการเกษตรภาพรวม ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3-4 % เทียบปีที่ผ่านมา

“ผู้บริโภคใส่ใจคุณภาพสินค้ามากขึ้น สินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่ส่งออกได้ขณะที่ตลาดภายในยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดีสินค้านั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องผ่านการคัดเกรดก่อนส่งตลาด สินค้าไม่ผ่านเกณฑ์ราคาจะต่ำกว่า”

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญ่ยังขายแบบคละเกรดทำให้ได้ราคาต่ำ ส่งผลให้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค. - ส.ค. ลดลงต่อเนื่อง

หัวนไตรมาส4ราคาข้าวร่วง

สำหรับไตรมาส 4 คาดว่าดัชนีขยายตัว 2-3 % เพราะผลผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าวในปี ที่ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกปี 2561 ต้องระวังเรื่องราคาที่อาจตกต่ำในช่วงนี้ซึ่งเป็นผลจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากอาจเกิดการกดราคาจากผู้ประกอบการและโรงสี ปัญหานี้ภาครัฐมีนโยบายรับจำนำในยุ่งฉางเตรียมรับมือไว้แล้ว

“การส่งออกสินค้าเกษตรในลักษณะพร้อมรับประทานได้รับความนิยมมากขึ้น สินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกในรูปวัตถุดิบต้องได้มาตรฐานที่กำหนด ขณะที่ประเทศคู่ค้าสำคัญยังมีปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจ เกิดภัยพิบัติ ทำให้จำกัดงบประมาณการสั่งซื้อ”

ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลง สวนทางมูลค่าส่งออกที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงต้องหาทางเปลี่ยนรูปแบบเป็นเกษตรสมัยใหม่ เริ่มจากการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด คมคุณภาพและปริมาณให้ได้

ข้าว ข้าวโพด มัน ออกสู่ตลาด

สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดไตรมาส 4 ได้แก่ ข้าวหน้าปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยข้าวหน้าปีคาดเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เพราะปีนี้มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา

เกษตรกรปลูกข้าวขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นจากพื้นที่นาที่เคยปล่อยว่างจากภัยแล้ง และบางพื้นที่ปลูกข้าวได้ 2 รอบตามปกติ

ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ที่เกษตรกรขาย ปี 2560 (ม.ค.- ก.ย.) เฉลี่ยตันละ 7,718บาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเทียบปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 7,545 บาทต่อตัน คาดไตรมาส 4 ปริมาณข้าวจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก เป็นไปได้ที่ราคาข้าวจะปรับลดลงรัฐบาลจึงเตรียมมาตรการรับจำนำข้าวในยุ่งฉางไว้เพื่อชะลอการจำหน่าย

ลดเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีนี้เนื้อที่เพาะปลูกทั้ง 2 รุ่น ลดลงเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มลดลง ต้นทุนผลิตสูงขึ้น เช่น ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงาน ประกอบกับภาคเอกชนมีมาตรการไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผลผลิตต่อไร่ทั้ง 2 รุ่นคาดเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเติบโต

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เกษตรกรขายได้ความชื้น 14.5% เฉลี่ย เดือน ม.ค.- ก.ย.อยู่ที่ 6.10 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกษตรกรขายได้ 7.01 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรมีแผนให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากทำนาเสร็จสิ้นเพื่อแก้ปัญหากรพื้นที่ป่า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทุกพื้นที่ในราคา กิโลกรัมละ 8 บาท

คาดผลผลิตปาล์มปีนี้เพิ่มขึ้น

ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นทุกภาคจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ ปี 2557 เริ่มให้ผลได้ปีนี้ สำหรับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับ ม.ค.-ก.ย. กิโลกรัมละ 4.30บาท ลดลงเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.41 บาทต่อกิโลกรัม มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สศก.ห่วงไตรมาส4 'ผลผลิตสู่ตลาดวันราคาตกต่ำ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 1 (ซ้าย),4

โดยรวมคาดลดลงเมื่อเทียบปีเพาะปลูก 2559/60 เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลัง ที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนราคาหัวมันสำปะหลังสดคละ ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย ตั้งแต่เดือน ม.ค.- ก.ย. อยู่ที่ 1.46 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เกษตรกรขายได้ 1.59 บาทต่อกิโลกรัม

ยางพาราเนื้อที่กรีดยเพิ่มขึ้น

ยางพารา เนื้อที่กรีดยได้ ปีนี้เพิ่มขึ้น ยางพาราที่ปลูกปี 2554 เริ่มกรีดยได้ในปีนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับผลผลิตต่อไร่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากภาคใต้ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญมีจำนวนวันกรีดยลดลง เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ปกติ เพราะปลายปี 2559-2560 มีฝนตกต่อเนื่อง แต่ผลผลิตภาพรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นตามเนื้อที่กรีดยได้ที่เพิ่มขึ้น โดยราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเดือนม.ค.- ก.ย. อยู่ที่กิโลกรัมละ 61.60 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 48.81 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้จากคาดการณ์ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่าแนวโน้มราคายางจะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปัจจุบันเริ่มฟื้นตัว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : บทความพิเศษ: 2 สัปดาห์บัตรคนจนและการประเมินผลที่ชวนสงสัย

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 9 (ล่าง)

2 สัปดาห์บัตรคนจน และการประเมินผลที่ชวนสงสัย

กรุงเทพธุรกิจ
บทความพิเศษ
บรรณพงษ์ ครองควโรจน์
Crawford School of Public Policy
Australian National University

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ได้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นมา แม้ว่าในภาพรวมบัตรคนจนจะมีความผิดพลาดเรื่องกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพราะนิยาม “คนจน” ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับได้บัตรมีจำนวนมากถึง 11.67 ล้านคน ขณะที่คนจนที่แท้จริงจากการสำรวจโดยสศช. มีเพียง 4.85 ล้านคน หากนำตัวเลขผู้ว่างงานซึ่งสามารถลงทะเบียนได้เข้ามาเพิ่ม ก็ยังไม่ทำให้ได้คนจนเท่ากับ 11.67 ล้านคนอยู่ดี สะท้อนว่าโครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการวางกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากที่ได้เริ่มใช้โครงการไปแล้ว ก็พบว่ามีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความเร่งรีบ ในการเริ่มโครงการ ทั้งที่ขาดความพร้อมของร้านค้าผู้ประกอบการกำกับดูแล เช่น กรณีที่ผู้มีรายได้น้อยเอาบัตรสวัสดิการไปแลกเป็นเงินสดก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า ในเมื่อผู้ถือบัตร (ไม่ใช่ใช้คำว่า คนจน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนจน) สามารถนำเงินไปซื้ออะไรก็ได้ เหตุใดจึงยังต้องการถือเงินสดอยู่

หากจะนำไปซื้อสินค้าในตลาดสด ผู้ถือบัตรก็สามารถนำค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินสดมาใช้ที่ตลาดได้ ความเป็นไปได้จึงอยู่ที่ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ต้องการเพิ่มเงินค่าขนมให้กับลูก ต้องการนำไปใส่ของงานบวช หรืออาจจะนำไปเล่นการพนัน



อีกปัญหาหนึ่งที่พบคือ การติดตั้งเครื่องอีทีซี ซึ่งต้องพึ่งพาความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงตัวเครื่องที่ยังกระจายไม่ครบทั่วทุกร้านธงฟ้าในประเทศ ทำให้เกิดการจ้องจามบัตรคนจนเอาไว้หลายพันใบอย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

เมื่อบัตรคนจน สามารถใช้ได้เฉพาะร้านธงฟ้าประชารัฐ สิ่งก็ตามมาคือ ผู้ถือบัตรก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในร้านธงฟ้า ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ร้านโชห่วย แผงลอยในตลาด หรือร้านสะดวกซื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเชื่อเรื่องของคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าร้านธงฟ้าว่ามีมากเท่ากับร้านอื่นหรือไม่ นอกจากนี้จะส่งมอบสินค้าราคาถูกให้ประชาชนแล้ว ก็ควรยกระดับคุณภาพชีวิตด้วย

ประเด็นต่อมาคือการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการบัตรคนจน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ออกมาระบุ (เมื่อ

วันที่ 12 ต.ค. 2560) ว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KOFIC) ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์โครงการประชารัฐสวัสดิการ พบว่า กว่า 30% ของผู้ถือบัตรคนจนเป็นเกษตรกร ขณะที่อีกกว่า 70% นั้นอยู่นอกภาคเกษตรกร (หนึ่งในนั้นก็มีบุคคลที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกรวมอยู่ด้วย) ดังนั้นภาพรวมของผู้ถือบัตรจึงชัดเจนขึ้นว่า ผู้รับได้ประโยชน์มีคนที่จนไม่จริงปะปนอยู่มากพอสมควร เพราะคนที่จนที่สุดในสังคมกระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตร แต่ไม่ใช่ทุกคนในภาคเกษตรที่ถือบัตรดังกล่าว

สำหรับผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ออกมาระบุว่า สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจประมาณ 1.2 แสนล้านบาทนั้น ไม่มีการระบุว่าเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในรอบเวลาใด ต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี

หรือตอบไม่ได้ว่าภายในเมื่อไหร่รู้ว่าจะระยะยาวแต่ไม่รู้ว่ายาวนานแค่ไหน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 9 (ล่าง)

หัวข้อ : บทความพิเศษ: 2สัปดาห์บัตรคนจนและการประเมินผลที่ชวนสงสัย

นอกจากนั้น มีข้อสังเกตในผลการคำนวณว่า เกษตรกรจำนวน 3.32 ล้านคน ใช้จ่ายผ่านบัตร สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 21 หมื่นล้านบาท การคำนวณเช่นนี้ ได้ย่อมมีสมมติฐานว่า เกษตรกรใช้จ่ายในสินค้าอะไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ควรมีการระบุสมมติฐานที่ใช้มากกว่านี้

นอกจากนี้ยังระบุว่า มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 70.73 ล้านบาท นอกจากนี้ไม่ทราบแล้วว่า 21 บาทนี้ เป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือต่อปี แต่เมื่อดูค่าเฉลี่ย พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 21 บาท ซึ่งเป็นไปได้ ยกเว้นว่าจะมีสมมติฐานไม่ใช่ทุกคนที่เดินทาง ดังนั้น จึงควรระบุสมมติฐานด้วยว่าตั้งไว้อย่างไร และ 70.73 ล้านบาทนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และประโยชน์เกิดกับใคร

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ข้อความที่ระบุว่า โครงการก่อให้เกิดการเติบโตในสาขาการทำนา การเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงสุกร มีข้อสงสัยคือ การใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าช่วยให้การทำนาเพิ่มขึ้นได้อย่างไร ผ่านช่องทางใด หากเป็นเรื่องของการซื้อข้าวสาร สัดส่วนการซื้อข้าวสารจากร้านธงฟ้าเป็นอย่างไร เพราะหากเข้าใจไม่ผิด คนในชนบทมักไม่ได้ซื้อข้าวสารจากร้านสะดวกซื้อ แต่เป็นโรงสี หรือหากมีสมมติฐานว่า บัตรคนจนทำให้กินข้าวเพิ่มขึ้นไม่น่าจะจริงเพราะคนจนไม่ใช่คนที่หวัดตลอดเวลา และมีการศึกษามากมายพบว่า คนจนไม่ได้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นไปกับอาหารเพียงอย่างเดียว

สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คำนวณออกมานั้น มีการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเครื่องอีดีซี บัตรสมาร์ทการ์ด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำรวจ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วหรือยัง นอกจากนี้ ยังควรมีการหักลบรายได้ที่หายไปของร้านค้าที่ผู้ถือบัตรเคยใช้จ่ายด้วยเงินสดที่ได้รับจากค่าจ้างด้วย หากต้องการประเมินผลกระทบในภาพรวม

นอกจากนั้น ยังมีการเรียกร้องจากนักวิชาการ ให้ลดอายุของผู้มีสิทธิได้รับบัตรจาก 18 เหลือเพียง 15 ปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ใช้แรงงานซึ่งมีจำนวนมากในต่างจังหวัดนั้น

ถือว่าไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าเป็นแรงงานเด็ก หากจะจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เด็กเข้าทำงาน นอกจากนี้ ยังห้ามทำงานระหว่าง 22.00-06.00 น. รวมถึงมีข้อกำหนดมากมาย นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ห้ามจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่วไป และงานเกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม มีการห้ามจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่เป็นอันตราย เช่น งานใช้เครื่องยนต์ งานบ่มโลหะ งานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ งานขั้วรถยนต์ งานที่มีเสียง แสงระดับแตกต่างจากปกติ เป็นต้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวในระยะแรก การกำหนดผู้มีสิทธิได้รับบัตรที่อายุ 18 ปี ถือว่าเหมาะสมแล้ว

โดยสรุป เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน แม้บัตรคนจนจะออกแบบมาไม่ถูกต้องทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายผิดพลาด แต่ทุกภาคส่วนก็พยายามแก้ไขให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีการจ้างที่ปรึกษาติดตามนโยบายบัตรคนจนอย่างจริงจังมากขึ้น นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องอีดีซีแล้ว ควรลงไปสำรวจด้วยว่า มีคนจนจำนวนเท่าไรที่ตกหล่นหรือไม่ได้รับบัตรคนจน คนจนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงหรือไม่ ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้นหรือมีการชะลอการหางานออกไป รวมถึงติดตามพฤติกรรมการออมและการกู้เงินของคนจน เพื่อให้โครงการในอนาคตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ส่งรับมีอราคาราปาล์มตกต่ำหนุนส่งออก-ตั้งเป้าใช้ปี10

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 6 (บนซ้าย)

ส่งรับมีอราคาราปาล์มตกต่ำ หนุนส่งออก-ตั้งเป้าใช้ปี10

เพิ่มผลผลิตต่อไร่ - อัตรา น้ำมันเป็น 23% ปี 79

กรุงเทพธุรกิจ ● กนป.เตรียมรับมือ
ราคาราปาล์มร่วง ส่งสถานทูตบียแสดง
ราคาราน้ำมันปรับลดหรือเพิ่ม กก.ละ
0.30 บาทต่ออัตราน้ำมันเปลี่ยนแปลง
ทุก 1 % หนุนเอกชนส่งออกมากขึ้น
ระยะยาวให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุน
เพิ่มอัตราน้ำมัน เป็น 23 % ในปี 2579
พร้อมส่งเสริมให้ใช้ ปี 10

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า ราคาราปาล์มที่มีแนวโน้ม
ลดลงเพราะผลผลิตออกสู่ตลาด
มากขึ้น คณะกรรมการปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติ(กนป.) ได้ออกมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคาราปาล์มในช่วงที่
ผ่านมาแล้ว โดยระยะสั้น กระทรวง
พลังงานออกประกาศปรับสัดส่วนการใช้
ไบโอดีเซล จาก B5 เป็น B7 ซึ่งจะใช้น้ำมัน
ปาล์มเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ
12,000 ตัน โดยให้ใช้ผลผลิตใช้ตั้งแต่
วันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา และกระทรวง
พาณิชย์โดยกรมการค้าภายในขอความ
ร่วมมือกรมธุรกิจพลังงานให้ประสาน
ผู้ค้าน้ำมันตามฤดูกาลปรับสำรองไบโอดีเซล
เพิ่มขึ้น และให้สมาคมโรงกลั่นน้ำมัน
ปาล์มและสมาคมไบโอดีเซล รับซื้อน้ำมัน
ปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 22 บาท
รวมทั้งทั้งกำลัง-ปลีก สมัยใหม่จัด
รายการส่งเสริมการขายน้ำมันพืชปาล์ม
นอกจากนี้ คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)
ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการโรงสกัด
น้ำมันปาล์มและลานที่ต้องปิดป้าย

แสดงราคาซื้อขายผลปาล์มน้ำมันทั้งหลาย
ตามอัตราน้ำมันตั้งแต่ 18-22% และให้ปรับ
ลดหรือเพิ่มราคาซื้อขายหรือขึ้น ไม่น้อย
กว่า กิโลกรัมละ 0.30 บาทต่ออัตราน้ำมัน
ที่ลดหรือเพิ่มขึ้นทุก 1 % โดยต้องรับซื้อไม่
ต่ำกว่าราคาแสดง และห้ามไม่ให้มีการ
ปิดป้ายแสดงราคาซื้อขายผลปาล์มร่วง

ในขณะที่โดยองค์การคลังสินค้า
อยู่ระหว่างหาแนวทางเพื่อสนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีการส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่ม
ขึ้น โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาวิธี
การสนับสนุนให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์ม
วิธีการซื้อ ตลาดต่างประเทศ ประเมินการ
งบประมาณ การจัดซื้อ ส่วนต่างราคาและ
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ตลอดจนผลประโยชน์
ที่จะได้จากการดำเนินการ โดยในเดือน
ก.ค.และ ส.ค. ที่ผ่านมา สามารถส่งออก
น้ำมันปาล์มดิบได้รวม 52,629 ตัน

ส่วนระยะยาว มีการดำเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มทั้งระบบปี 2560-2579 มีเป้าหมาย
ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันต่อไร่เพิ่มขึ้นและ
การลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมการ
ทำปาล์มคุณภาพเพื่อเพิ่มอัตรากาการค้า
น้ำมันจาก 17% ในปี 2559 เป็น 23% ใน
ปี 2579 ซึ่งกระทรวงฯ ได้รับราคาที่จะเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า กิโลกรัมละ 0.30 บาทต่ออัตราน้ำมัน
ที่เพิ่มขึ้นทุก 1% และการเพิ่มช่อง
ทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มมากขึ้น เช่น
การเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลเป็น B10
การพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน เป็นต้น

"การประชุม กนป. ล่าสุดมอบหมาย
ให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกัน
หารือแนวทางในการบริหารจัดการสต็อก

น้ำมันปาล์มดิบ เพื่อให้ปริมาณการผลิต
และการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศ
เกิดดุลยภาพและระบบราคามีเสถียรภาพ
รวมถึงผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีผลบังคับใช้
ตามกฎหมาย ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบใน
หลักการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
คาดว่าในขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 6 เดือน ถึง
1 ปี และเมื่อกฤษฎีกาฯ ตรวจพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จจะส่งให้ คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป"
นายวิณะโรจน์ กล่าว

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ เป็น
กฎหมายที่ทำให้ระบบการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวเพื่อการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมที่เป็นเอกภาพและมีระเบียบ
ข้อบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
ต้องปฏิบัติตามเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบให้มีความ
ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการ
นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ทำหน้าที่
เสนอแนวทางการพัฒนา โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในอุตสาหกรรมต้องขึ้นทะเบียน
และร่วมจ่ายสมทบเข้ากองทุน พร้อมทั้งมี
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ จะมีกองทุน
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เป็นส่วนหนึ่ง
ของร่าง พ.ร.บ.ฯ และเป็นหัวใจสำคัญของ
ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ ที่จะทำให้การส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
และน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้มีเสถียรภาพ มีศักยภาพใน
การแข่งขันเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อ : สศค.แนะเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 17(บนซ้าย)

สศค.แนะเก็บภาษี
สารเคมีการเกษตร
> 21



สศค.แนะ 'เก็บภาษี' สารเคมีการเกษตร

กรุงเทพธุรกิจ • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอบทความเกี่ยวกับภาษีสารเคมีทางการเกษตร โดยระบุว่า ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ทั้งจากเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุข และการเกษตรที่ก้าวหน้า ส่งผลให้ มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น **อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีความพยายามในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร** เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารที่สามารถผลิตได้ ตลอดจนส่งผลให้มีการรุกรานพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อแสวงหาปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิต และเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกอีกด้วย

ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั้น นอกจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว สารเคมีทางการเกษตรเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยม ใช้เพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิต

อย่างไรก็ตาม สารเคมีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Footprint) ซึ่งเป็นการวัดผลกระทบ ของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ โดยคำนวณจากการบริโภคและปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรลดหรือเลิกใช้สารกำจัดศัตรูพืช จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อระบบนิเวศในเชิงธุรกิจ

สารเคมีทางการเกษตร เพื่อกำจัดศัตรูพืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็นสูตรทางการค้า (Specialty Products หรือ Commercial Formulation) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ และ มักนำเข้าเพื่อจัดจำหน่ายในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูป 2. สารออกฤทธิ์ (Technical-Grade Active Ingredient) เป็นสารเคมีเพื่อกำจัด

อาทิ คุณภาพน้ำ รวมถึง การจัดการของเสีย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) จึงได้ทำการศึกษาเรื่องการเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-tax) อาทิ การเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ สารกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น และพบว่า **ประชาชนในประเทศสมาชิกที่ใช้**



สารเคมีทางการเกษตรเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้เพื่อช่วยกำจัดศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิต

ศัตรูพืชที่มีการนำเข้าอย่างแพร่หลายในรูปแบบวัตถุดิบเพื่อผสมปรุงแต่งต่อไป

ทั้งนี้ ภาษีสารเคมีทางการเกษตรในประเทศต่างๆ ล้วนประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภาวะเรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ คุณภาพอากาศเหนือผิวโลก และสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวในประเทศสมาชิก OECD คิดเป็น 2% ของจีดีพี นอกจากนี้ รายได้จากการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมจะถูกนำไปใช้ในกิจการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอีกด้วย

กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์กเริ่มเก็บภาษีสารเคมี เพื่อกำจัดศัตรูพืชครั้งแรกในปี 2529 โดยเก็บที่อัตราเพียง 3% ของราคาขายปลีก และต่อมาเพิ่มอัตราเป็น 15% ในปี 2539 และ 37% ในปี 2540 ในปี 2560

ประเทศเดนมาร์กมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถึง 510 ล้านดอลลาร์เดนมาร์ก หรือประมาณ 2.7 พันล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 3.6% ของจีดีพีโดยรายได้จากการจัดเก็บภาษี ดังกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
หัวข้อ : สศค.แนะเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560
ฉบับที่ : 10616 หน้า : 17(บนซ้าย)

การเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก

- เริ่มเก็บภาษีสารเคมี เพื่อกำจัดศัตรูพืช ครั้งแรกในปี 2529
- ปี 2560 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 510 ล้านโครนเดนมาร์ก หรือ 2.7 พันล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของจีดีพี

กรณีศึกษาประเทศนอร์เวย์

- เริ่มจัดเก็บภาษีสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่ปี 2541
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสารกำจัดศัตรูพืช ประมาณ 60 ล้านโครนนอร์เวย์ หรือ ประมาณ 245 ล้านบาท

ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อลดแรงต่อต้านจากเกษตรกร อาทิ รายได้ 55% ถูกนำไปใช้เพื่อลดภาษีที่ดินในท้องถิ่น เป็นต้น

การเก็บภาษีดังกล่าวของประเทศเดนมาร์กมีอัตราที่แตกต่างกันไปตามชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพธรรมชาติ และน้ำบาดาลมากกว่า กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นอันตรายที่สูงจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนของการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและสร้างแรงจูงใจต่อเกษตรกร

ให้ใช้สารเคมีในทางการเกษตรให้น้อยที่สุด

กรณีศึกษาประเทศนอร์เวย์
เริ่มจัดเก็บภาษีสารเคมีเพื่อ

กำจัดศัตรูพืชตั้งแต่ปี 2541 โดยเริ่มจากการเก็บภาษีตามมูลค่า คิดเป็นร้อยละของราคาขายปลีก (Ad valorem tax) ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณภาษี โดยคิดภาษีจากค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นอันตราย คล้ายคลึงกับประเทศเดนมาร์ก ซึ่งภาษีจะสูงขึ้นตามค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นอันตรายที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้จากการจัดเก็บภาษีสารกำจัดศัตรูพืชของประเทศนอร์เวย์ อยู่ที่ประมาณ 60 ล้านโครนนอร์เวย์ หรือประมาณ 245 ล้านบาท โดย 1 ใน 3 ของรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ถูกนำไปใช้ ในโครงการลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สศค.แนะเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

ฉบับที่ : 10616 หน้า : 17(บนซ้าย)

ไทยนำเข้าสารเคมี ทางการเกษตรเพิ่ม

กรุงเทพธุรกิจ ● สำหรับประเทศไทยกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้น ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่า ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นปริมาณมากกว่า 1 แสนตันต่อปี แม้จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี 2553-2555 แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) การนำเข้าเพิ่มขึ้นมากจาก 1.50 แสนตัน ในปี 2557 เป็น 1.61 แสนตัน ในปี 2559 ซึ่งสารเคมีทางการเกษตรที่มีการนำเข้าสูงสุดคือ สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) เช่น ยาฆ่าหญ้าที่ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้เพื่อกำจัดหญ้าในพื้นที่รกร้างและควบคุมวัชพืชในการเกษตร เป็นต้น

การใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูงของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับผลการสำรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก 7 ชนิดในกรุงเทพมหานคร ในปี 2559 ซึ่งพบว่า ฟริกแดงมีปริมาณสารเคมีตกค้างที่เกินค่าสารตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits : MRLs) มากที่สุด ตามด้วยกะเพรา ถั่วฝักยาว และคะน้า ซึ่งผักดังกล่าวล้วนเป็นผักที่ถูกใช้เป็นประจำในครัวเรือนหนึ่ง ค่า MRL ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย มีความแตกต่างจากของ สหภาพยุโรปค่อนข้างมาก เช่น ค่า MRLs ในถั่วฝักยาวของไทยมีสารคาร์โบฟูราท และเมโทมิลตกค้างได้มากกว่า ในสหภาพยุโรปถึง 5-50 เท่า

ทั้งนี้ ในประเทศไทยขณะนี้

ยังไม่มีการจัดเก็บภาษีจากสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช แต่ในทางกลับกัน กรมสรรพากรได้ ประกาศยกเว้นภาษีมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบการขายยาหรือเคมีภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกันทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการดังกล่าวต้องแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้ตั้งอัตราภาษีศุลกากรของสารฆ่าแมลง (พิกัด 3808) ไว้ในอัตรา 30% และลดเหลือ 10% ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวได้รับการยกเว้นอากรในบางพิกัดย่อย ขณะที่บางพิกัดย่อยที่ไม่ได้รับการยกเว้นตาม มาตรา 12 จะได้รับการยกเว้นอากร ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน และกรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่น่าสนใจว่าหากประเทศไทยดำเนินการจัดเก็บภาษี สารเคมีทางการเกษตรอย่างจริงจัง และ นำเงินภาษีที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรไทยจะลดการใช้สารเคมีหรือไม่ และ สุขภาพทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค สินค้าเกษตรจะเป็นเช่นไร และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ภาครัฐจะมีแนวทางการรับมืออย่างไร กับทั้งเสียงคัดค้านและสนับสนุนจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กสส.คุมเข้มทำธุรกรรมการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนียน ลุยเคลียร์สหกรณ์ทุจริต52แห่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมเรียกผู้แทนสหกรณ์ขนาดใหญ่ ถกกรอบคุมเข้มการทำธุรกรรมการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน 18 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งสร้างปัญหาสหกรณ์ทุจริต 52 แห่ง วงเงิน 555 ล้านบาท

กสส.: นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีการเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระบบสหกรณ์ว่า เป็นสิ่งที่ไม่สบายใจ เพราะเป็นสิ่งที่บั่นทอนภาพลักษณ์สหกรณ์ โดยพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งสะสางทั้งหมด ทั้งนี้ จากการสแกนทั้งระบบ พบสหกรณ์ทุจริต มีข้อบกพร่อง 1,228 แห่ง คาดว่าจะเกิดความเสียหาย 4.3หมื่นล้านบาท รวมกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ด้วยที่เสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท ทั้งมีการดำเนินการออกกรอบวัตถุประสงค์ การดำเนินการคุ้มครองความเสี่ยง นำเงินไปฝากสหกรณ์เล็กๆ ได้จัดการแก้ไขมา เหลือ 222 สหกรณ์ มีมูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านมา ได้ลงโทษปลดคณะกรรมการดำเนินการ 14 สหกรณ์ เนื่องจากสั่งการให้แก้ไขแล้วไม่ทำลงโทษทางวินัยฝ่ายจัดการ 97 ราย ไล่ออก ดำเนินคดีอาญา 95 สหกรณ์ ทางแพ่งฟ้องเรียกทรัพย์สิน 37 สหกรณ์ ตั้งเป้าให้ทุกจังหวัด ดำเนินคดีทางกฎหมายภายในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับสหกรณ์ที่ทุจริต 52 สหกรณ์ มูลค่า 555 ล้านบาท แบ่งเป็นปัญหาเรื่องเงินกู้ 11 สหกรณ์ กรณียกยอก 19 สหกรณ์ ปลอมใบถอนเงิน 6 สหกรณ์ รวบรวมผลผลิตการเกษตร 3 สหกรณ์ ทุจริตน้ำมัน 5 สหกรณ์ เงินยืมทดลอง 3 สหกรณ์ ได้สั่งให้สหกรณ์

จังหวัดไปหาคนทุจริตให้ได้ เอาผิดกรรมการดำเนินการ ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าการดำเนินการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ทั้งระบบ มีสินเชื่อทั้งหมด 1.2 ล้านล้านบาท เงินฝาก 7 แสนกว่าล้านบาท เงินลงทุนในตลาดหุ้น พันธบัตร 8 แสนล้านบาท รวมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท โดยวันที่ 18 ตุลาคมนี้ กรมฯ เตรียมหารือเรียกผู้แทนจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์เกิน 5 พันล้านบาท มาหารือรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้าย ก่อนจะประกาศใช้เกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน เพิ่มเติมอีก 5 ข้อ ที่ผ่านมามีข้อโต้แย้งจากสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก เนื่องจากกังวลว่าหากใช้เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาใช้กับสหกรณ์ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทำให้กรมฯนำหลักเกณฑ์ไปปรับปรุงเปิดรับฟังใหม่ เช่น การกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนบวกทุนสำรองไม่เกิน 2 เท่า จากเดิมไม่เกิน 1.5 เท่า กำหนดให้สมาชิกสามารถกู้ยืมได้หลังจากผ่านมาแล้ว 1 ปี กำหนดสัดส่วนการนำเงินไปลงทุนไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของทุนตนเอง กำหนดทุนสำรองของสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์จากเดิมกำหนด สูงถึง 6 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นเงินสด 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นพันธบัตร 2 เปอร์เซ็นต์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) จากเดิมต้องอยู่ในมาตรฐาน ก.ล.ด. เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการกำหนดให้สหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตยูเนียน

จากอำนาจนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ปัจจุบัน ยังไม่มีอำนาจบังคับให้เข้าร่วม ต้องอาศัยความสมัครใจ ซึ่งต้องรอ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ ประกาศใช้ก่อน จึงมีสภาพบังคับ โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการสำนักกฤษฎีกาคาดว่าส่งมากรมฯ ทำประชาพิจารณ์ ปลายเดือน ต.ค.นี้ ก่อนส่ง ครม. ภายในปีนี้ เสนอต่อ สนช. ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้

“กรมฯจะเร่งแก้ไขความเสี่ยงที่นำพาสหกรณ์ไปสู่การล้ม ให้ลดลงทั้งหมด ทำให้สหกรณ์เกิดความมั่นคง ใครจะหวังใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนไม่ได้ ขณะนี้เงินไปไหนไม่รู้ สมาชิกสหกรณ์ไม่รู้ที่ไหน เป็นความเสี่ยง ซึ่งสหกรณ์จะอยู่ไม่ได้กฎหมายสหกรณ์แก้ไขใหม่ นำพ.ร.บ.การเงินมาใช้ด้วย โดยเพิ่มโทษผู้บริหารสหกรณ์ทำผิดสูงสุดไม่เกิน ปรับ 1 ล้านบาทต่อคน จนกว่าจะแก้ไข หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี กรณีขัดคำสั่งนายทะเบียน ทำให้สหกรณ์เสียหายมีโทษทางแพ่ง-อาญาด้วย ซึ่งโทษต่างๆ ให้มีความรุนแรงมากขึ้น ป้องปรามการกระทำผิด”

เกษตรฯ ย้ำแก้ กม. คุ้มครองพันธุ์พืช เกษตรกรไม่เสียสิทธิ/ไม่ชดเชยพื้นที่

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชว่า กระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำมาตลอดในการพิจารณาข้อกำหนดใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ ซึ่งเรื่องดังกล่าวที่เกิดความสับสนและยังไม่เข้าใจในรายละเอียดถึงการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในวงกว้าง เบื้องต้นได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรขยายเวลารับฟังความเห็นจากเดิม 20 ต.ค.60 เป็น 20 พ.ย.60 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และครอบคลุมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จากนั้นจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเพื่อหารือร่วมกับ เอ็นจีโอ นักวิชาการ สมาคมผู้ประกอบการ ผู้แทนสภาเกษตรกร และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศ ก่อนนำข้อสรุปเสนอมายังกระทรวงฯ พิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม หากการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.

ดังกล่าวยังเกิดความสับสนและไม่ชัดเจน อาจเป็นไปได้ที่จะไม่ดำเนินการต่อและยุติการปรับปรุงพื้นที่

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนแรกในการเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช โดยประเด็นที่ยังเกิดความสับสน 2 กรณี คือ 1. พันธุ์พืชชนิดเดิมที่เกษตรกรมีการปลูกอยู่แล้วสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ผิดกฎหมายเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตและพันธุ์ไว้ปลูก หรือขายได้ตามปกติ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับปัจจุบันตาม ม. 33 อยู่แล้ว ไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในฉบับใหม่แต่อย่างใด 2. พันธุ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงพันธุ์เกษตรกรสามารถซื้อหรือเก็บส่วนขยายพันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อปลูกได้ในรุ่นต่อไป โดยในกฎหมายฉบับปัจจุบัน ม.33 และฉบับปรับปรุงแก้ไข ม.35 สิทธิของเกษตรกรยังคงเดิม มีเพียงประเด็น หลักเกณฑ์การเก็บเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะกำหนดเป็นปริมาณหรือพื้นที่ ที่จะนำมาพิจารณาความชัดเจนอีกครั้ง



จัปคู้ธุรกิจข้าว...นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเจรจาจัปคู้ธุรกิจ และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าว (MOU) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครอบคลุมจรรยาบรรณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โนนพริก อำเภอบางบาล จังหวัดชอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

ห่วงกก.สรรหากกต.ขาดคุณสมบัติทำวัน

ผู้จัดการรายวัน 360° - “สมชัย” จี้ กก.สรรหากกต. อย่าทำเฉย ควรวินิจฉัยคุณสมบัติก่อนเดินทาง วันถูกร้องล้มกระดานภายหลัง เหตุกรรมการสรรหาขาดคุณสมบัติร่วมโหวต

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการสรรหากกต. ที่จะมีการประชุมนัดที่ 2 ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ก่อนการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ว่า อยากให้คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการสรรหาที่มาจากการเสนอชื่อขององค์กรอิสระ โดยเฉพาะ นายเจริญศักดิ์ โจนฤทธิ์-พิเชษฐ์ ตัวแทนจากศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจจะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากพ้นจากการเป็นข้าราชการการเมือง คือที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ มาไม่ถึง 10 ปี

ตามที่ พร.ป.ว่าด้วย กกต.มาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 9 (18) กำหนดโดยในมาตรา 14 วรรค 4 ของกฎหมายเดียวกันได้บัญญัติไว้ว่า หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัย แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม จะต้องไม่อยู่ร่วมประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัย ซึ่งหากคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติ นายเจริญศักดิ์ ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ และเห็นว่าขาดคุณสมบัติ นายเจริญศักดิ์ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการทันที และศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเสนอชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการสรรหาใหม่ ที่ในกรณีจะไม่ติดเงื่อนไขพ้นกรอบเวลา 20 วัน เพราะในมาตรา 11 วรรค 5 ระบุว่า ให้กรรมการสรรหา

ที่เป็นตัวแทนองค์กรอิสระ อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง จนถึงวันก่อนวันที่ต้องมีการสรรหากรรมการใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ รวมถึงการพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม แต่หากวันที่ 18 ตุลาคม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว และกรรมการสรรหาประชุมไปจนถึงการลงมติคัดเลือกจนได้ กกต.ใหม่ ก็อาจจะถูกร้องในภายหลังว่า ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 157 และอาจทำให้การสรรหาสูญเปล่า

“กลัวว่าเขาจะทำเฉยๆ ไม่รู้ว่าไม่เคยอ่านข่าวว่ามีคนห่วง ซึ่งการที่ผมให้ข่าวกับสื่อก็ถือว่าเป็นการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ จะมาบอกว่าไม่รู้ข่าวไม่ได้ เมื่อรู้แล้ว ก็ขอให้พิจารณาให้ถูกต้อง ถัดวัน เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เพราะเป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณา” นายสมชัย กล่าว.

เกษตรวันนี้ประจำฉบับวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560..... ● ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โดย นางอัญญกร คงเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวแก้วทริยา ระดาเสวีรัฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก..... ● สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยปศุสัตว์อำเภอสว่างอารมณ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสว่างอารมณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 6 อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่เขียว และประชาชน หมู่ 3,7,9,15,18 ตำบลไผ่เขียว หมู่ 3,7 ตำบลสว่างอารมณ์ หมู่ 7 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์

ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำพืชอาหารสัตว์จำนวน 400 ฟ่อน พร้อมเวชภัณฑ์มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี..... ● นางสาวชุตินา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวของโครงการฯ โดยแบ่งเป็นจับคู่ธุรกิจข้าวอินทรีย์ 23 คู่ ข้าว GAP จำนวน 2 คู่ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด..... ●

เกษตรวันนี้

คิด ทางไทย

หนุนเปลี่ยนปลูกพืชใหม่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-map ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสามารถสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตที่ไม่เหมาะสมได้ ถึง 190,319 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 40,946 ราย ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสม เป็นการผลิตสินค้าชนิดใหม่

ในปี 2560 เกษตรกรมีความสมัครใจและปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้ว 157,701 ไร่ เข้าร่วม 34,000 ราย จาก 53 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการปรับพื้นที่การเพาะปลูก 32,618 ไร่ เกษตรกรร่วม 10,502 ราย 49 จังหวัด โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศ.พ.ก.) และเครือข่าย สนับสนุนเกษตรกร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า แผนในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าปรับเปลี่ยน 260,304 ไร่ มีเกษตรกรร่วมโครงการ 43,313 ราย ใน 67 จังหวัด โดยจะเน้นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว และยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

ปี'61ตั้งเป้าจัดพื้นที่ปลูกพืช2.6แสนไร่

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” พลัดกันเกษตรกรเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชปี 2561 จำนวน 2.6 แสนไร่ 4.3 หมื่นราย ใน 67 จังหวัด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพการเพาะปลูกของพื้นที่ (โซนนิ่ง) จำนวน 2.60 แสนไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.33 หมื่นราย ใน 67 จังหวัด โดยจะเน้นการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวและยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด จะเพิ่มขึ้นจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีการเข้าโครงการเพียง 1.9 แสนไร่ มีเกษตรกรได้ประโยชน์ประมาณ 4 หมื่นกว่าราย โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากดินเหมาะสมกับการปลูก

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-map ในปี 2560 เกษตรกรมีความสมัครใจและปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้ว 1.57 แสนไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 3.4 หมื่นราย จาก 53 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกอยู่ที่ 3.26 หมื่นไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วม

1.05 หมื่นราย จาก 49 จังหวัด โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกษตรกรสามารถเข้ามาใช้งานเพื่อนำไปวางแผนการผลิตได้ ซึ่งจะแจ้งว่าที่ดินของเกษตรกรเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด มีแหล่งรับซื้อผลผลิตชนิดใดที่อยู่ใกล้พื้นที่ของตนเอง เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา ถือเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหลังการปรับเปลี่ยน และเกษตรกรได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น คือ การปรับเปลี่ยนจากข้าวเป็นอ้อยโรงงาน สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยปีที่ 1 อยู่ที่ 3,093 บาท/ไร่ จากเดิมที่การปลูกข้าวจะให้ผลตอบแทน 500-700 บาท/ไร่ ช่วยสร้างรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ■

กรมการข้าวสนองนโยบายแปลงสาธิตนาแปลงใหญ่ 4.0 ดึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลบริหารจัดการแปลงแทนแรงงานคน นำร่องที่สุพรรณบุรี

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบาย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 นำร่อง 7 แปลง ทำเกษตรสมัยใหม่เป็นต้นแบบการทำเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และขาดแคลนแรงงานของไทย โดยสินค้าข้าวเป็น 1 ใน 7 แปลงนำร่อง ทั้งนี้ กรมการข้าวได้คัดเลือกพื้นที่ที่ดำเนินการไว้คือแปลงใหญ่ข้าวตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ประชารัฐ (เกษตรสมัยใหม่) ที่กรมการข้าวบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด

โดยแปลงนาสาธิตนี้ จะมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยี

สมัยใหม่หรือเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) และเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการระบบการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูกวางแผนการใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC สวทช.) ซึ่งมีเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการ

จัดการดิน จัดการน้ำ จัดการระบบการผลิตพืช นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ใช้ควบคุมเครื่องจักรกลในการส่งน้ำตามเวลาที่พืชต้องการ เป็นต้น

เบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงฤดูนาปรังนี้ จะเริ่มจากพื้นที่ประมาณ 500 ไร่

จาก 1,000 ไร่ โดยช่วงแรกคงจะนำแอปพลิเคชันหรือระบบไอทีที่มีอยู่ เช่น แอปพลิเคชันการจัดการดินปุ๋ยของกรมพัฒนาที่ดิน การจัดการพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตของกรมการข้าว มาใช้วางระบบปฏิบัติการแต่ละช่วงการผลิตว่าต้องทำอะไรบ้าง จะทราบถึงต้นทุนและผลผลิต รวมถึงมีการใช้โดรนในการฉีด พ่น ยาฆ่าแมลง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ในการเกษตร จะสามารถควบคุมคุณภาพการผลิต และลดความสูญเสีย นำไปสู่ต้นทุนที่ลดลง รายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าแปลงสาธิตเกษตร 4.0 ประสบผลสำเร็จ จะสามารถเป็นโมเดลการทำเกษตรสมัยใหม่ที่ชาวนารุ่นใหม่ใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรอย่างมั่นคงได้